

# หนังสือแนะนำ

## "ประจำสัปดาห์"

หอสมุดกลางขอแนะนำหนังสือใหม่  
"มุมความรู้ตลาดทุน" (SET CORNER)  
#พร้อมให้บริการแล้ววันนี้



ติดตามการประชาสัมพันธ์หนังสือแนะนำได้ที่



<https://arc.nstru.ac.th/>



<https://www.facebook.com/arc.nstru>



สามารถติดต่อขอยืมได้ที่ หอสมุดกลาง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



## SET 658.152 ร157ส 2562 Startup Fundraising โลกการระดมทุนสตาร์ทอัพ / ธนรรภรณ์ เศรษฐ์จินดา

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาและหยิบยกตัวอย่างต่างๆ เพื่อบอกเล่าถึงภาพรวมการระดมทุนจากนักลงทุนประเภทต่างๆ ผ่านความหลากหลายของรูปแบบการระดมทุนตามระยะการเติบโต ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการทำงานกับนักลงทุน แนวทางการตัดสินใจเลือกแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเอง ตลอดจนความคาดหวังของนักลงทุนแต่ละประเภท อาทิ Angel Investor Venture Capital หรือ Corporate Venture Capital อีกทั้ง รูปแบบการระดมทุนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้ามาสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ หรือที่เรียกว่า Crowdfunding ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจวิธีการระดมทุนแบบ Crowdfunding ได้ลึกซึ้งมากขึ้น



## SET 332.632 ณ113ล 2561 ลงทุนอนุพันธ์ ฉบับเข้าใจง่าย / นิษฐพล คำถาเครีอ

หนังสือ “ลงทุนอนุพันธ์ ฉบับเข้าใจง่าย” โดยคุณนิษฐพล คำถาเครีอ ได้รวบรวมแนวทางการวิเคราะห์ กลยุทธ์การซื้อขาย การบริหารความเสี่ยง เพื่อผู้สนใจที่ต้องการเข้าใจปัจจัยสำคัญในการใช้เครื่องมือในตลาด TFEX ได้ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเหล่านี้ อาทิเช่น การวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มในการลงทุน กลยุทธ์การเทรดสินค้ายอดนิยมในตลาด TFEX ( อาทิ SET50 Index Futures, Single Stock Futures, และ Gold Future) ตั้งแต่กลยุทธ์แบบ Basic ไปจนถึง Advance เทคนิคการเทรดแบบสั้นและแบบยาว รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในการเทรด การบริหารจัดการจิตวิทยาของตัวผู้ลงทุนเอง ความเชื่อผิดๆ และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลงทุนในตลาด TFEX นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีกมากมาย



## SET 332.632 ร173อ 2561 อนุพันธ์ทางการเงิน ทฤษฎีและการประยุกต์ / รวี ลงกานี

โครงสร้างของตำราเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็นสองตอน สามกลุ่มสาระ กลุ่มสาระแรกคือบทที่ 1, 2, 4, 6, 7 และ 8 เป็นการอธิบายอนุพันธ์พื้นฐานได้แก่ ฟอว์เวิร์ด ฟิวเจอร์ส สวอป และออปชัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กลุ่มสาระที่สองว่าด้วยแนวคิด ที่มา และทฤษฎีที่ใช้ในการกำหนดราคาทั้งอนุพันธ์พื้นฐานและอนุพันธ์ที่แตกต่างจากมาตรฐานในบทที่ 3, 4, 6, 9-14 กลุ่มสาระที่สาม อธิบายการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการลงทุน ตลอดจนการป้องกันความเสี่ยงไว้ในบทที่ 4-6 บทที่ 12 และบทที่ 14 โดยกลุ่มสาระที่สองและสามนี้เหมาะกับผู้เรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ต้องการความเข้าใจเชิงลึกถึงที่มาของการคำนวณราคา รูปแบบต่างๆ



## SET 658.403 ภ172ส 2561 สรรค์สร้างกลยุทธ์การลงทุน ด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ / ภราดร เตียรณปราโมทย์

หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณครอบคลุมทุกมิติ เรียงลำดับเนื้อหาโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพกว้างและวางกรอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกแต่ละประเด็น ตั้งแต่ปัจจัยกำหนดตลาดหุ้น เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม Fund Flow และพฤติกรรมกรรมการลงทุน ตลอดจนกำหนดช่วงเวลา และโอกาสการลงทุนที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ได้ไม่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ช่วยให้ง่ายต่อการลำดับการวิเคราะห์ รวมถึงสอดแทรกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพชัดยิ่งขึ้น